



๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับประจำวันที่ ๓๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เตยหอม"กันยรินทร์" วางใจคุณแม่ดูแลรายได้

ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าการออมเงินอาจไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีรูปแบบของการออมเงินให้เลือกสรรกันอย่างหลากหลาย แต่ถ้ามองในอีกแง่มุมหนึ่งหลายคนก็คิดว่ามันลับซับซ้อนเข้าใจยาก แต่ถ้าลองศึกษาดูดีๆ จะรู้ว่าการออมเงินในรูปแบบใหม่ เช่นกองทุนรวม ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินในธนาคาร แต่อย่างไรก็ตาม การออมเงินในรูปแบบที่หลากหลายถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ต้องมีการศึกษาให้ดีกว่าก่อนการลงทุนเสมอ...เพราะอย่างที่ใครหลายคนรู้ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงต้องศึกษาก่อนการลงทุนทุกครั้ง

"คอลัมน์เจาะพอร์ตคนดัง" ฉบับนี้ ขอพามาตรวจแถววิธีการออมเงินหนึ่งในนักแสดงหญิงผีเสื้ออินวัน "ดีสาม 3D" ที่กำลังเข้าฉายอยู่ในขณะนี้ "เตยหอม-กันยรินทร์ นิธิไพฑูริย์" ว่า วัยรุ่นอย่างเธอจะมีวิธีการจัดสรรเงินอย่างไรในยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้...

"เตยหอม" เริ่มบอกว่า การจัดสรรเงินออมทุกวันนี้คุณแม่จะสอนว่าให้แบ่งเป็นบัญชีรายรับ บัญชีส่วนตัว และบัญชีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคือเหมือนแบ่งให้เป็นส่วนๆ คือคุณแม่จะบอกเสมอว่าถ้ามีรายได้เข้ามามีสามเก็บสักหนึ่งก็ยิ่งดี คืออย่างน้อยมีเงินก็เก็บไว้เผื่อยามลำบาก

โดยรายได้แรกที่ "เตยหอม" หาได้นั้น เป็นโฆษณาทเวลพลัสได้มา 10,000 บาท ตอนนั้นเด็กมากได้เงินมาก็ให้คุณแม่ถ้าอยากได้อะไรก็จะขอคุณแม่ แต่คุณแม่จะบอกเสมอว่าตรงนี้ทำงานได้มาเท่านั้นนะ เอาออกมาแล้วเท่านั้นเหลือเท่าไร แต่เป็นเงินของหนูนะ คือ "เตย" จะใช้หลักว่า เราไม่เก็บเองอยากให้คุณแม่เก็บ และเป็นคนขออนุญาตคุณแม่มากกว่า ยังเชื่อมั่นว่าคุณแม่น่าจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับเราได้ สมมติว่าเราไปขอสิ่งที่ไม่จำเป็น คุณแม่ก็จะให้ไปลองคิดมาก่อนว่าสิ่งที่ขอมันสมเหตุผลผลมัยหรือถ้าวันนั้นทำงานเหนื่อยจริงๆ ทำงานเหนื่อยมากๆ ก็จะมีแอบขอบ้างในสิ่งที่ได้เพื่อเป็นรางวัลแก่การทำงาน แต่ก็จะไม่บ่อยมากกับสิ่งของที่ฟุ่มเฟือย

"เตยมองว่าประโยชน์ของการออมเงินมีหมดเลย ให้ประโยชน์อย่างเดียวนี่ไม่มีโทษเลยด้วยซ้ำเราเก็บไว้ตอนนี้ยังงั้นในอนาคตเราทำอะไรได้เยอะกว่า ซึ่งตอนนี้เราอาจจะมองว่าเราออมไปเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไร พอเราโตขึ้นมีความคิดมากขึ้น ทั้งการทำธุรกิจ ทั้งสิ่งต่างๆ ที่เราวางแผนไว้รวมถึงการดูแลรักษา

ร่างกาย รักษาสุขภาพ ใช้ได้อยู่แล้ว หรือความคิดที่จะโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนต่างๆ อาจจะ แต่งงาน มีครอบครัว หรือทำธุรกิจการออมเงินมันมีประโยชน์ทั้งนั้นค่ะ"

ในอนาคต "เตยหอม" ฝันไว้ว่า อย่างที่จะทำธุรกิจส่วนตัวร้านขนม ร้านไอศกรีม ซึ่งวางแผน ธุรกิจเล็กๆ ก่อน คือทำกับเพื่อนไม่ได้ใหญ่โตอะไร หรืออาจจะเป็นสินค้าทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อเป็น การออมเงินในส่วนธุรกิจเล็กๆ แล้วนำไปสู่ธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นที่เป็นของตัวเอง

สำหรับผลงานปัจจุบัน "เตยหอม" มีภาพยนตร์ที่กำลังเข้าฉายอยู่ในขณะนี้ เป็นหนังผีหรืออินวัน "ดีสาม 3D" ในขณะนี้ในตอนของ "O.T." เรื่องราวในออฟฟิศที่เลื่องลือเรื่องสยองขวัญ ซึ่งในเรื่องนี้ รับ บทเป็น "จิ้ง" ทำงานเป็นสาวออฟฟิศ เป็นคนบ้าบิ่นมาก คือในบท "จิ้ง" เป็นเพื่อนซี้กับบ๊ม (ชั้น ประชากร) กลายเป็นหัวหน้าแก๊งภายในออฟฟิศ ในฉากก็จะมีอยู่อีกบทที่ "จิ้ง" เข้าไปออฟฟิศ ตอนดึกๆ และก็เจอกับเรื่องแปลกและคืนนั้นก็เจออะไรที่สยองขวัญขึ้น

"จากประสบการณ์ทำงานในหนังเรื่องนี้ถือว่า เป็นหนังเรื่องแรกต้องยอมรับว่าได้สิ่งใหม่ๆ เยอะแยะเลยคะ แอ็กติ้งมุกกลิ้ง เพราะถ่ายหนังจะมีกล้องอยู่ตัวเดียวไม่เหมือนกับการถ่ายละคร ฉะนั้น ก็จะได้ตรงนี้และความสัมพันธ์กับทีมงานไม่ว่าจะเป็นพี่ๆ ผู้กำกับ ได้อะไรเยอะมากเลยคะ" ก่อนหน้านี้ "เตยหอม" เคยมีผลงานละครเรื่อง กลิ้งไว้ก่อนพ่อสอนไว้, อลหม่านบ้านก๊วนโสด, คมรักคม พยาบาท, น้องเหมียวเขี้ยวเพชร, เซน...สี่รัก สี่วิญญาณ, คลื่นใล้วยั้งค์ ส่วนผลงานMV เพลง ทุก ทุกวัน ศิลปิน Desktop Error/MV เพลงบั้งค์ บั้งค์ ศิลปิน รวมดีเจ และก็ได้ทำเป็นดีเจที่คลื่น ok love ในส่วนวันว่างจากการทำงาน "เตยหอม" มักจะชอบไปนั่งร้านกาแฟอ่านหนังสือบ้าง อยู่ที่บ้านพักผ่อน อยู่กับครอบครัวนั่งคุยกัน เล่นกับสุนัข ก็จะเป็นวันว่างๆ ซึ่งดูอาจจะธรรมดา แต่ก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนที่สบายๆ ที่เราได้อยู่กับคนในครอบครัว

สุดท้าย "เตยหอม" บอกถึงท้ายสำหรับการออมเงินว่า ง่ายๆ เลยคะไม่ต้องใช้ทฤษฎีอะไรอย่าง ที่คุณแม่เคยสอนตลอดว่า ได้มาสาม อย่างน้อยถ้าเราคิดว่าไม่จำเป็นอะไรเก็บหนึ่ง หรือบางคนอาจจะ มีแผนการทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามเก็บสอง แต่เราต้องเหลืออย่างหนึ่งให้เราได้ใช้ได้ตอบแทนตัวเราเพื่อ เป็นรางวัลให้กับเรา แต่มันก็ต้องเก็บให้เป็นรางวัลให้กับเราในอนาคตด้วย ง่ายๆมีสามเก็บหนึ่ง ใช้สอง จะได้สบายหน่อย ไม่ต้องมีรัยส์ถขนาดนั้น

กันยรินทร์ นิธิไพฑูริย์ (เตยหอม)

วันเดือนปีเกิด 22 ตุลาคม 2531

การศึกษา ปริญญาตรี มศว คณะศิลปกรรมศาสตร์

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์

ผลงานปัจจุบัน หนังเรื่อง ดีสาม 3D